

ลำดับ	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมิน (ห้าเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง) (1)	ยุทธศาสตร์	ประเภทความ เสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)		ประเมินระดับความเสี่ยง ก่อนใช้มาตรการควบคุม (4)			มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม (5)						ประเมินระดับความเสี่ยง หลังใช้มาตรการควบคุม (6)			ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2-(7)	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/ สัญญาณเตือนภัย (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)			
				จากปัจจัยภายใน	จากปัจจัยภายนอก	L	I	R1= L x I	แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม (ดำเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ยังไม่ ดำเนินการ)	วิธีการประเมินสถานการณ์ในการจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง**	ผลรวมค่าน้ำหนักของกิจกรรม (จะคิดเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือ ลดความรุนแรง	ร้อยละ ความสำเร็จ	L					I	R2= L x I	
				แรงจูงใจเหมาะสม และระบบให้ทุนไม่โทษ ที่จริงจัง 7. ขาดแผนการรักษา บุคลากรที่มีความ ความสามารถสูง					3. ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมตามแนว ทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล	ยังไม่ได้ดำเนินการ		วิธีการประเมินสถานการณ์ในการจัดการ ความเสี่ยง ประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ การ นำไปใช้หลังเข้ารับการอบรม		30										
4	จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นจดไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย (ยื่นไม่ทัน ตามกรอบเวลาที่กำหนด) ความเสี่ยงเดิม	2, 3 (SOS)	(S) ความเสี่ยง ด้านยุทธศาสตร์	1. หัวหน้าโครงการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม ขาดความเข้าใจในการ นำผลงานไปบริหาร จัดการทรัพย์สินทาง ปัญญา	1. กระบวนการ ขั้นตอน ในการยื่นขอจดสิทธิบัตร มีความซับซ้อนและใช้ ระยะเวลาในการ ดำเนินการนาน	5	5	25	1. เจาะกลุ่มเป้าหมาย ประธานนักวิจัยที่ มีศักยภาพจัดทำข้อเสนอจดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร	ยังไม่ได้ดำเนินการ		1. จำนวนผลงานที่อยู่ระหว่างจัดเตรียม เอกสารยื่นคำขอเป็นไปตามเป้าหมายของ คณะ	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	100	-	ลดโอกาส	0%	0	0	0	15	-15	ส่งผลให้คณะ วิศวกรรมศาสตร์ไม่บรรลุ เป้าหมายตามตัวชี้วัดตาม คำรับรองการปฏิบัติงาน ของส่วนงาน	งานบริหาร งานวิจัย (ด้าน นวัตกรรม)
5	การไม่บรรลุเป้าหมายการเป็น มหาวิทยาลัยดิจิทัล ความเสี่ยงใหม่		(S) ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์	1. การจัดทำและ ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ หรือแผนปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาคณะด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่สม่ำเสมอเพียงพอ 2. การปรับเปลี่ยนกล ยุทธ์ยังไม่ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมภายใน 3. การรวบรวมข้อมูล และสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องในการจัดทำ ปรับปรุง หรือ ปรับเปลี่ยนแผนฯ ยัง ขาดความครบถ้วน 4. ทรัพยากรทั้งในด้าน บุคลากรและด้านอื่นๆ ในการดำเนินการตาม แผนฯ ไม่เพียงพอ	1. การเปลี่ยนแปลงของ กฎหมายด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ 2. ความเปลี่ยนแปลง ทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศที่กระทบต่อ การดำเนินการ อาทิ เทคโนโลยีใหม่ งบประมาณในการลงทุน สูง ฯลฯ	2	3	6	1. พัฒนากระบวนการในการติดตามและ ทบทวน กลยุทธ์ในการผลักดัน 2. จัดตั้งคณะทำงานในการรวบรวมข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนแผนฯ 3. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและแนวคิด ที่สามารถ ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ จำเป็นในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความต่าง ระหว่างช่วงวัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ		1. มีพัฒนากระบวนการในการติดตาม และทบทวน กลยุทธ์ในการผลักดัน 2. มีการจัดตั้งคณะทำงานในการรวบรวม ข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการ จัดทำ ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนแผนฯ 3. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและ แนวคิดที่สามารถ ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จำเป็นในการทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ โดย คำนึงถึงความต่างระหว่างช่วงวัย	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	50	-	ลดความรุนแรง	0%	0	0	0	6	-6	1. ร้อยละของ กระบวนการผลักดันให้มี การเริ่มผลักดันให้นำ เทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่ม ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ 2. ประสิทธิภาพของ กระบวนการผลักดันที่ เพิ่มขึ้นจากการนำ เทคโนโลยีดิจิทัลมา ประยุกต์ใช้	งานพัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศ
6	การไม่สามารถจัดการเรียนการ สอนที่คณะ ความเสี่ยงเดิม		(O) ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน	1. มีโรคระบาดอุบัติใหม่ เกิดขึ้น 2. ไม่ได้จัดเตรียมการ เรียนการสอนแบบ Online 3. บางวิชา ไม่สามารถ จัดการเรียนการสอน แบบ Online ได้	1. การแพร่ระบาดของ โรคและการพบผู้ติดเชื้อ อย่างต่อเนื่อง 2. ภัยธรรมชาติที่ส่งผล ต่อการเรียนการสอนทั้ง คณะ	3	2	6	1. การดูแลอาคารสถานที่ภายในคณะฯ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด 1.1 จัดทำแผนความเสี่ยงของ สถานที่ 1.2 จัดห้องเรียน ห้องประชุม และ ห้องทำงานให้มีระยะห่าง SOCIAL DISTANCING 2. กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับ บุคลากรและนักศึกษา ดูแลและป้องกัน ตัวเองจากโรคระบาด โดยจัดทำสื่อการ ประชาสัมพันธ์ถึงการดูแลป้องกันตัวเองจาก โรคระบาด 3. สนับสนุนให้อาจารย์มีความพร้อมใน การจัดการเรียนการสอนแบบ Online	ยังไม่ได้ดำเนินการ		1. มีแนวทางดูแลอาคารสถานที่ ภายในคณะฯ เพื่อป้องกันการ แพร่กระจายของโรคระบาด 1.1 มีการจัดทำแผนความเสี่ยงของ สถานที่ 1.2 ดำเนินการจัดห้องเรียน ให้มี ระยะห่าง SOCIAL DISTANCING 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากร และนักศึกษา ดูแลและป้องกันตัวเองจาก โรคระบาด โดยจัดทำสื่อการ ประชาสัมพันธ์ถึงการดูแลป้องกันตัวเองจาก โรคระบาด 3. มีการสนับสนุนให้อาจารย์มีความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Online	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	30	30,000	ลดความรุนแรง	0%	0	0	0	2	-2	1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่สามารถปฏิบัติตามกิจ ปกติได้ 2. มีภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นรายรับลดลง 3. บุคลากร นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ติด เชื้อหรือสูญเสียชีวิต	งานบริหาร ทั่วไป

ลำดับ	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมิน (หัวข้อรณหมาย / ลงในช่องว่าง) (1)	ยุทธศาสตร์	ประเภทความ เสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)		ประเมินระดับความเสี่ยง ก่อนใช้มาตรการควบคุม (4)			มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (5)							ประเมินระดับความเสี่ยง หลังใช้มาตรการควบคุม (6)			ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2-(7)	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/ สัญญาณเตือนภัย (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)		
				จากปัจจัยภายใน	จากปัจจัยภายนอก	L	I	R1= L x I	แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม (ดำเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ยังไม่ ดำเนินการ)	วิธีการประเมินสถานะแนวทางการ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง**	ผลรวมค่าน้ำหนักของกิจกรรม (จะคิดเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือ ลดความรุนแรง ความเสี่ยง	ร้อยละ ความสำเร็จ	L	I					R2= L x I	
7	ความไม่พร้อมด้านโครงสร้าง พื้นฐานและระบบสารสนเทศ ความเสี่ยงสูง	5 (SO6)	(O) ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน	โครงสร้างการจัดเก็บ ข้อมูลยังเป็นแบบ Silo ข้อมูลขาดความเชื่อมโยง กัน, เสถียรภาพและ ประสิทธิภาพเครือข่าย ขอคณะ วิศวกรรมศาสตร์ที่ไม่ สามารถรองรับกับ ปริมาณข้อมูล, ขาด บุคลากรที่มีความรู้ รองรับการใช้งาน ดูแล รักษาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้าน เทคโนโลยี, กึ่งพิบัติความ ธรรมชาติ	3	2	6	1. จัดทำระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศที่ พร้อมใช้งานเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และ สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ทำสำรองไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 85 (ประเมินจากการ ทดสอบการกู้คืนระบบสารสนเทศ)	การลด/ควบคุมความเสี่ยง		20	-	ลดความรุนแรง	0%	0	0	0	6	-6	ความเสถียรภาพ ประสิทธิภาพเครือข่าย ขอคณะ และการขาด บุคลากรที่มีความรู้ รองรับการใช้งานที่ดูแล รักษาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศรวมทั้งการ ขาดอุปกรณ์ทดแทน	งานพัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศ
									2. วิเคราะห์แผนการสำรองข้อมูลเพื่อทำ การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของ งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมกับ กระบวนการในการทำ Preventive Maintenance	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อุปกรณ์และระบบสำรองข้อมูลเมื่อผ่าน กระบวนการทำ Preventive Maintenance อุปกรณ์มีความพร้อมใช้ มากกว่าร้อยละ 80			20	-		0%							
									3. บูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการองค์ รวม เพื่อให้เกิดความพร้อมของข้อมูล แบบหนึ่งเดียว (Single Data Base) เพื่อให้สามารถนำข้อมูลสารสนเทศในการ บริหารจัดการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บูรณาการข้อมูลแบบ Single Data Base ภายในคณะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของ ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใช้งานภายใน คณะ			20	-		0%							
									4. พัฒนาความรู้ของบุคลากรให้มีความ ชำนาญในการจัดการระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บุคลากรของงานพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ารับกรฝึกอบรมการจัดการ ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศอย่าง น้อยคณะ 1 เรื่อง			10	-		0%							
									5. จัดทำแผนพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ ทดแทนอุปกรณ์ที่ใกล้ล้าสมัย และชำรุด เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมใช้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประเมินผลโครงสร้างพื้นฐานและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้ ด้วยกระบวนการ SLE/SLR			20	ขอ งบประมาณ ประจำปีกับ คณะ		0%							
									6. จัดลดสถานการณ์ฉุกเฉิน มีขั้นตอนการ กู้ข้อมูล วิเคราะห์กระบวนการระยะเวลา ในการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงาน เพื่อประกอบการปรับปรุงแผนการสำรอง ข้อมูล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ทำสำรองไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 85 (ประเมินจากการ ทดสอบการกู้คืนระบบสารสนเทศ)			10	-		0%							
8	ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (Cyber Attack) ความเสี่ยงสูง	5 (SO6)	(O) ความเสี่ยง ด้านปฏิบัติงาน	ขาดการป้องกันความ ปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล, ผู้ใช้งานขาด ความรู้, มีช่องโหว่ใน ระบบซอฟต์แวร์	กฎกระทรวงในรูปแบบ ของ Hacking, compromised, phishing, ภัยคุกคาม จากมัลแวร์ ไวรัส คอมพิวเตอร์	3	3	9	1. จัดทำแผนพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบและป้องกันภัย จากการคุกคามทางด้านไบนารี รวมถึง การจัดทำแผน Preventive Maintenance อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สามารถป้องกันภัยจากการคุกคามทางไซเบอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การลด/ควบคุมความเสี่ยง		25	-	ลดความรุนแรง	0%	0	0	0	9	-9	ตรวจพบข้อโหว่ของ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน แอปพลิเคชันภายในคณะ และการถูกฉ้อโกง ด้วยมัลแวร์ของบุคลากร	งานพัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศ
									2. วิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบ สารสนเทศ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไฟฟ้า ระบบแอปพลิเคชัน และไม่ บายแอพพลิเคชันด้วยการทำ Penetration test จากภายนอกคณะ วิศวกรรมศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พบข้อบกพร่องของระบบน้อยกว่าร้อยละ 10 ของระบบที่ทำการทดสอบ			25			0%							
									3 จัดอบรมทวนเรื่องภัยไซเบอร์และ การประเมินข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ บุคลากรของคณะ และทำการติดตาม ทดสอบองค์ความรู้ด้วยการสร้าง สถานการณ์จำลองทดสอบของข้อมูล ส่วนบุคคลผ่านโซเชียลมีเดีย และ ประเมินผล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ถึงภัยไซเบอร์ (ทำแบบทดสอบไม่น้อย กว่าร้อยละ 85			25			0%							
									4. พิจารณาสถานการณ์จำลองการโจมตี ทางไซเบอร์ เพื่อพบทวนกระบวนการเฝ้า ระวังของคณะกรรมการเฝ้าระวัง ระดับ คณะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คณะกรรมการมีความเข้าใจในการ ดำเนินงานเมื่อเกิดเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์			25			0%							

ลำดับ	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ต้นของงาน ที่ประเมิน (ห้าเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง) (1)	ยุทธศาสตร์ คู่	ประเภทความ เสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)		ประเมินระดับความเสี่ยง ก่อนใช้มาตรการควบคุม (4)			มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (5)							ประเมินระดับความเสี่ยง หลังใช้มาตรการควบคุม (6)			ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2-(7)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ สัญญาณเตือนภัย (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)	
				จากปัจจัยภายใน	จากปัจจัยภายนอก	L	I	R1= L x I	แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม (ดำเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ยังไม่ได้ ดำเนินการ)	วิธีการประเมินผลตามแนวทางการ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง**	ผลรวมค่าน้ำหนักของกิจกรรม (จะต้องเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือ ลดความรุนแรง	ร้อยละ ความสำเร็จ	L	I					R2= L x I
12	การดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 <i>ความเสี่ยงใหม่</i>		(C) ความเสี่ยงด้าน กฎระเบียบ ข้อบังคับ	1. ขาดมาตรการการ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ที่เหมาะสม 2. ผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุม ข้อมูล หรือผู้ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลในการ ขาดความตระหนัก ความรู้ และทักษะ เกี่ยวกับการละเมิดความ เป็นส่วนตัว 3. ขาดการป้องกัน รักษาความปลอดภัยใน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (เครือข่ายและศูนย์ ข้อมูล) และระบบ สารสนเทศของตน 4. การนำแนวนโยบาย และมาตรการการรักษา ความปลอดภัยข้อมูล ส่วนบุคคลไปทำการ ปฏิบัติขาดประสิทธิภาพ	1. การไม่ปฏิบัติตาม แนวนโยบายและ มาตรการการรักษา ความปลอดภัยข้อมูล ส่วนบุคคลของ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 2. การถูกโจมตีจาก บุคคลหรือกลุ่มบุคคล 3. การโจรกรรมข้อมูลที่สำคัญ ผ่านกระบวนการ Hacking, Compromising หรือ Phishing เป็นต้น 4. ก่อเกิดความเสียหาย ไวรัลคอมพิวเตอร์ และ การโจมตีในรูปแบบอื่น ๆ	1	3	3	1. จัดทำมาตรการ และแนวปฏิบัติในการ จัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการ ทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติอย่าง สม่ำเสมอ 2. พัฒนาความรู้ของบุคลากร ทั้งผู้ใช้ ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดการตระหนัก มี ความรู้ และทักษะในการจัดการข้อมูล ส่วนบุคคล 3. พัฒนาสถาปัตยกรรม ขององค์กร (EA: Enterprise Architecture) ที่รองรับ ROPA (Record of Processing Activity) เพื่อให้สามารถพิจารณาความ เชื่อมโยงของระบบและข้อมูลได้ และ สามารถตอบสนองได้หากเกิดการละเมิด ข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น 4. จัดให้มีการซ้อมแผนการตอบสนอง ในกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ขึ้น อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. มีการจัดทำมาตรการ และแนวปฏิบัติ ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการ ทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติอย่าง สม่ำเสมอ 2. มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากร ทั้ง ผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดการ ตระหนัก มีความรู้ และทักษะในการ จัดการข้อมูลส่วนบุคคล 3. มีการพัฒนาสถาปัตยกรรม ขององค์กร (EA: Enterprise Architecture) ที่รองรับ ROPA (Record of Processing Activity) เพื่อให้สามารถพิจารณาความ เชื่อมโยงของระบบและข้อมูลได้ และ สามารถตอบสนองได้หากเกิดการละเมิด ข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น 4. ได้จัดให้มีการซ้อมแผนการ ตอบสนอง ในกรณีเกิดการละเมิดข้อมูล ส่วนบุคคลขึ้น อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	25	-	ลดโอกาส	0%	0	0	0	3	-3	1. จำนวนเหตุละเมิด ข้อมูลส่วนบุคคล (ค่า L) 2. ข้อมูลที่ได้รับแจ้งเหตุ ละเมิดเกี่ยวกับข้อมูล ส่วนบุคคล จากกา นักรงานคุ้มครอง ข้อมูล ส่วนบุคคล (ค่า I)	งานพัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศ